



บริการการเงินต่างประเทศฉบับ ธ.ก.ส.

พูดถึง ธ.ก.ส.คนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่า เป็นธนาคารเกษตรที่ให้บริการด้านเงินกู้ เงินฝาก เฉพาะพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในชนบท แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ธ.ก.ส.ก็เปิดให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน

กลุ่มคนส่วนน้อยที่ว่าเป็นคือผู้ใช้บริการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศกับ ธ.ก.ส. ซึ่งเมื่อทำงานได้เงินก็ส่งกลับมาให้ครอบครัวญาติพี่น้องที่เมืองไทย ถือเป็นจุดบริการแรกเริ่มของ ธ.ก.ส.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยมีทั้งการโอนเงินระหว่างประเทศแบบผ่านระบบบัญชีธนาคารและบริการโอนเงินด่วนแบบรับ-ส่งระหว่างบุคคลถึงบุคคลเป็นเงินสดโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารที่เรียกกันว่าระบบ Western Union

ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้จัดให้มีกิจกรรมชิงโชครับสร้อยคอทองคำ มูลค่ารวม 540,000 บาท เพื่อสมนาคุณลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยกำหนดจับรางวัลภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกำลังจะใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศในช่วงนี้คงต้องรีบไปใช้บริการที่ ธ.ก.ส. เพื่อ! มีลุ้น โทษ ๆ ก็พูดถึงบริการโอนเงินไปต่างประเทศของ ธ.ก.ส.แล้วก็ถือโอกาสนี้บอกต่อพี่น้องเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไปว่า นอกจาก ธ.ก.ส.จะมีบริการด้านสินเชื่อ เงินฝาก รับชำระค่าสินค้าและบริการตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ธ.ก.ส.ก็ยัง

มีบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากมายให้บริการ แลมูลค่าธรรมเนียมก็ไม่แพงอย่างที่คิด เช่น บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการแล้วกว่า 60 สาขาทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ เกาะสมุย ก่อเกิดบริการโอนเงินต่างประเทศขาออกไปเข้าบัญชีที่ต่างประเทศ เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าบริการ ค่าการศึกษาหรือส่งเงินให้คนในครอบครัว เป็นต้น

ด้านบริการการค้าต่างประเทศก็มี ทั้งด้านการส่งออกและด้านการนำเข้า เช่น การแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Advice L/C) การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill sent for Collection under L/C : EBLC) หรือเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill sent for Collection : EBC) การรับแจ้งข้อผิดพลาดของเอกสารจากธนาคารต่างประเทศ บริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้าเข้าทางทะเล (Shipping Guarantee : S/G) บริการขอสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศ (Delivery Order : D/O) บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ B/C และการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า...ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เริ่มมีการค้าขายกับต่างประเทศ เช่น สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นต้น

นี่คืออีกก้าวหนึ่งของการให้บริการที่แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็พร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์ ตามกระแสโลกการเงินไร้พรมแดน

● พรพพรหม จักรกริชรัตน์ ●